

Kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2023

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 7,37% so với năm 2022, tăng gấp 1,5 lần so với bình quân chung của cả nước; tổng giá trị sản xuất ước tăng 6,6% so với năm 2022. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo, đem lại nhiều kết quả tích cực với tổng thu hút vốn đầu tư của tỉnh đến ngày 18/12 đạt gần 98.300 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó thu hút vốn FDI lần đầu tiên cao nhất từ trước đến nay và xếp thứ 5 toàn quốc về thu hút vốn FDI. Đến nay, tỉnh cơ bản hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Năm 2023 cũng là năm thứ hai liên tiếp vượt mốc 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo và tiếp tục đạt kết quả tốt, tỷ lệ giải ngân đầu tư công thuộc nhóm đầu cả nước, các dự án trọng điểm được ưu tiên nguồn lực và tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường,

cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị kiểm điểm có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để tập thể UBND tỉnh và từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023; khẳng định những việc đã làm tốt đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, trên cơ sở đó để ra các giải pháp khắc phục bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tập thể và cá nhân từng đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, xây dựng tập thể UBND tỉnh ngày càng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. Tại hội nghị, tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tự kiểm

điểm về những ưu điểm, kết quả đạt được; làm rõ hơn về những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước; trách nhiệm của tập thể, cá nhân; trên cơ sở đó để ra phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Ngày 28/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2023. Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy dự hội nghị. Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tích cực đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, nghị quyết của Đảng ủy Khối; chú trọng

kiểm tra, giám sát việc quán triệt và thực hiện của cấp ủy cơ sở, đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy viên phụ trách tổ chức cơ sở đảng để kịp thời phát hiện, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Năm 2023, Đảng ủy Khối đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra đối với 141 tổ chức đảng, 12 đảng viên và 1 cuộc giám sát đối với 6 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với giám đốc đơn vị, doanh nghiệp; chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm... Cùng với kiểm điểm tập thể, tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nghiêm túc kiểm điểm, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong từng lĩnh vực được phân công, phụ trách. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Đồng chí đề nghị thời gian tới tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Chủ trọng xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, thành lập tổ chức đảng, kết nạp đảng viên, chương trình kiểm tra, giám sát. Tập trung tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Tiếp tục ổn định tư tưởng và chuẩn bị thực hiện tốt để an sắp nhập trong thời gian tới.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 28/12, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại điểm cầu các tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo một số sở, ngành; đại diện các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, toàn ngành giao thông vận tải đã nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành kế hoạch đề ra. Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành, trình Chính phủ ban hành 13/13 nghị định, ban hành 40 thông tư theo thẩm quyền; hoàn thành 5/5 quy hoạch ngành quốc gia. Năm 2023 là năm có nhiều đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với 26 dự án được khởi công, 20 dự án

được hoàn thành. Riêng lĩnh vực đường bộ, 9 dự án thành phần đường bộ cao tốc đã được đưa vào khai thác dài hơn 475km, nâng tổng số ki-lô-mét đường bộ cao tốc đưa vào khai thác trên cả nước lên gần 1.900km. Tính đến hết tháng 12/2023, khối lượng giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải đạt khoảng 90% kế hoạch. Đối với công tác xây dựng Chính phủ số, chuyển đổi số, năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành 6/6 chỉ tiêu và 23 nhiệm vụ (đạt 92%) Chính phủ số; hoàn thành 4/4 nhiệm vụ trọng tâm được giao. Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; phòng, chống lụt bão; công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; công tác tổ chức, cán bộ; cải cách hành chính; hợp tác quốc tế... được quan tâm và đạt kết quả cao. Hoạt động vận tải tiếp tục giữ được đà tăng trưởng ổn định gắn với việc cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đến hết tháng 11/2023, sản lượng hàng hóa tăng 12,9%, luân chuyển hàng hóa tăng 10,5% so với

cùng kỳ, sản lượng hành khách tăng 11,5%, luân chuyển hành khách tăng 23,9% so với cùng kỳ. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời khắc phục, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông... Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, vượt khó của ngành giao thông vận tải và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Bộ Giao thông Vận tải đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác quy hoạch; triển khai các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, với nhiều dự án mới được phê duyệt, khởi công mới cũng như hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều tuyến cao tốc. Công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục đáp ứng yêu cầu, chỉ tiêu đề ra; Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục là một trong những bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Về nhiệm vụ năm 2024, Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung tháo gỡ các vướng mắc để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ

tầng giao thông các dự án trọng điểm quốc gia trên tinh thần "vướng mắc ở cấp nào cấp đó phải tháo gỡ", Bộ Giao thông Vận tải phải lấy đổi mới khoa học sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ là nguồn lực trong việc khảo sát, thiết kế, thi công bảo đảm chất lượng công trình giao thông trọng điểm. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án. Thủ tướng đề nghị ngành giao thông vận tải xây dựng các dự án, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách hoàn thiện thủ tục khuyến khích hợp tác công tư trong xây dựng các tuyến giao thông trọng điểm... Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải chặt chẽ hơn nữa, kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến phạm vi trách nhiệm của mình để thúc đẩy giao thông vận tải phát triển, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN THỜI

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ Có 415 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở và 3 đề tài cấp tỉnh

Sáng ngày 28/12, Công đoàn ngành y tế tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Công đoàn ngành y tế hiện có 47 công đoàn cơ sở với hơn 8.270 đoàn viên. Năm 2023, công đoàn ngành đã thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Công tác chăm lo cho đoàn viên, người

lao động được chú trọng. Công đoàn ngành đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên nắm tình hình; giám sát, phát hiện bất cập, khó khăn, đề xuất giải pháp tháo gỡ. Quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ký mới và tổ chức thực hiện

thỏa ước lao động tập thể. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Trong phong trào nghiên cứu khoa học năm 2023, toàn ngành có 415 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở và 3 đề tài cấp tỉnh... Năm 2024, công đoàn ngành y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục;

tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu 90% trở lên công đoàn cơ sở đạt công đoàn cơ sở vững mạnh. Trên 50% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc... Nhân dịp này, Công đoàn ngành y tế đã triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn tỉnh tới các đoàn viên; khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2023.

NHƯ HOANG

Nhiều vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị được làm rõ

BÀI 5: HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG NHÂN PHÚ CẦN KHẨN TRƯỞNG BÀN GIAO HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN CHO NGÀNH ĐIỆN QUẢN LÝ



Một phần công trình lưới điện hạ áp trên địa bàn xã Hùng Dũng (Hưng Hà) do HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý chưa bàn giao cho ngành điện.

Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu Phạm Văn Soi (tổ Hưng Hà) chất vấn đồng chí Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương nội dung: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong nhiều năm qua, hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được bàn giao cho ngành điện quản lý và bán điện trực tiếp đến các hộ dân. Tuy nhiên đến nay, phần công trình lưới điện hạ áp trên địa bàn xã Hùng Dũng (Hưng Hà) do HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý vẫn chưa thực hiện việc bàn giao cho ngành điện; công tác quản lý và bán điện trực tiếp đến các hộ dân đã xảy ra một số tồn tại, gây bức xúc trong dư luận địa phương, đã được một số cơ quan báo chí phản ánh. Để

ngộ đồng chí Giám đốc Sở cho biết nguyên nhân của tình trạng trên và giải pháp tham mưu với UBND tỉnh để bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn xã Hùng Dũng do HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý cho ngành điện quản lý.

Cần duy nhất 1 HTX chưa bàn giao lưới điện. Theo trả lời của đồng chí Giám đốc Sở Công Thương:

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay tại các xã, phường, thị trấn, ngành điện đã quản lý và bán điện trực tiếp đến các hộ dân. Hiện chỉ còn HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà bán điện cho khoảng 800 hộ dân và một số doanh nghiệp trên địa bàn thôn Nhân Phú. Sở Công Thương đã nhận được một số phản ánh của báo chí và đơn của một số công dân thôn Nhân Phú tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú. Tuy nhiên, ngày 5/12/2023, Sở Công Thương cũng nhận được đơn đề nghị của 33 công dân thôn Nhân Phú để nghị giữ lại HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú. Từ năm 2009, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo về việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý và bán điện trực tiếp cho các hộ dân. Sở Công Thương cũng đã có Hướng dẫn số 01, ngày 4/1/2011 về việc hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn và công UBND huyện Hưng Hà có nhiều buổi làm việc giải quyết vấn đề này. Ngày 20/7/2017, UBND

tỉnh có Công văn số 146, trong đó chỉ đạo tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của các tổ chức quản lý điện nông thôn; đơn đốc các tổ chức quản lý điện nông thôn thực hiện, hoàn thành việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý trước ngày 31/10/2017. Ngày 3/7/2018, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 2319 về việc giao, nhận công trình lưới điện tại xã Tân Lễ và xã Hùng Dũng (Hưng Hà). Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương và UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức cuộc họp ngày 13/6/2018 để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công tác bàn giao lưới điện tại xã Tân Lễ và xã Hùng Dũng. Tại cuộc họp, HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú vẫn chưa đồng thuận tự nguyện bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn sang ngành điện quản lý và không ký biên bản cuộc họp. Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Hưng Hà đã thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đối với HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú; ngày 30/11/2022 đã ban hành Kết luận thanh tra số 1310 chỉ ra một số sai phạm trong hoạt động của HTX. Ngoài ra, Kết luận thanh tra cũng khẳng định HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã, nguồn vốn kinh doanh cơ bản do xã viên tự nguyện góp vốn, quá trình thành lập, hoạt động của HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú không vi phạm các điểm a, b, c, d, khoản 2, Điều 54 Luật Hợp tác xã năm 2012

(không hoạt động trong 12 tháng liên tục; không bảo đảm đủ số lượng thành viên; không tổ chức được đại hội thành viên thường niên trong 18 tháng liên tục mà không có lý do; bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký), do vậy không có căn cứ để giải thể bắt buộc đối với HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú theo quy định tại khoản 2, Điều 54 Luật Hợp tác xã năm 2012. Nguyễn nhân vì sao? Về nguyên nhân việc Nhân Phú chưa bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn, theo đồng chí Giám đốc Sở Công Thương: HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú là đơn vị kinh tế tập thể được thành lập và hoạt động theo quy định Luật Hợp tác xã, có nguồn vốn là vốn góp của thành viên HTX, không phải vốn của nhà nước đầu tư, không tham gia dự án REIL, các thành viên HTX chưa đồng thuận tự nguyện bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn. Lưới điện hạ áp của HTX được hình thành từ lâu do các thành viên đóng góp, quy định của các tổ chức tín dụng để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện. Theo tính toán của HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú sau các buổi làm việc với Công ty Điện lực Thái Bình phần kinh phí hoàn trả cho HTX không tương xứng với nguồn vốn HTX đã đầu tư (do cách tính khấu hao tài sản căn cứ hồ sơ xây dựng, nghiệm thu có liên quan để làm cơ sở xác định giá trị hoàn trả), do đó HTX không tự nguyện bàn giao. Căn cứ Thông tư liên tịch số 32 ngày 4/12/2023 liên bộ Công Thương - Tài chính, Bộ Công Thương

có văn bản số 7653 ngày 21/8/2017 về việc bàn giao tài sản lưới điện hạ áp nông thôn gửi UBND tỉnh Thái Bình có nội dung: "Cho phép duy trì mô hình quản lý lưới điện phân phối và kinh doanh điện nông thôn của HTX có đủ điều kiện thực hiện theo tinh thần tự nguyện" nên hiện nay HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú chưa thực hiện tự nguyện bàn giao lưới điện hạ áp cho ngành điện quản lý. Cũng theo đồng chí Giám đốc Sở Công Thương, tình trạng này không chỉ diễn ra ở Thái Bình, tại một số địa phương vẫn duy trì các tổ chức bán lẻ điện khác ngoài ngành điện, chưa thực hiện bàn giao cho ngành điện như: Thành phố Hà Nội có 89 tổ chức, trong đó 76 tổ chức đang thực hiện dự án REIL; tỉnh Thanh Hóa có 68 tổ chức, trong đó 36 tổ chức thực hiện dự án REIL; tỉnh Hải Dương có 50 tổ chức, trong đó 24 tổ chức thực hiện REIL... Tiếp tục thực hiện các biện pháp hoàn thành bàn giao lưới điện hạ áp. Thực hiện văn bản chỉ đạo số 4312 ngày 1/12/2023 của UBND tỉnh về việc tham mưu UBND tỉnh trong công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn tại xã Hùng Dũng, thời gian tới Sở Công Thương sẽ phối hợp với UBND huyện Hưng Hà, Công ty Điện lực Thái Bình và các ngành chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng lưới điện hạ áp tại xã Hùng Dũng, yêu cầu HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành lưới điện hạ áp, thực hiện nghiêm túc các quyết định thanh tra, xử

phạt vi phạm hành chính của các cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với hoạt động của HTX. Giải thích, tuyên truyền, vận động và yêu cầu HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý, trực tiếp bán điện đến các hộ dân và hoàn trả vốn đầu tư theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh. Cùng với đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Hưng Hà, Công ty Điện lực Thái Bình và các cơ quan có liên quan sẽ tham mưu UBND tỉnh trong công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn xã Hùng Dũng, phần do HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý; đồng thời giải quyết các vướng mắc trong công tác bàn giao, hướng dẫn cụ thể công tác bàn giao, tham mưu về hoàn trả vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh. Trao đổi thêm về câu hỏi chất vấn của đại biểu Phạm Văn Soi, đồng chí Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Vừa qua, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ huyện đã họp, tổ chức lấy ý kiến đánh giá hài lòng của nhân dân khu vực thôn Nhân Phú và cho kiểm tra, trích xuất các dữ liệu liên quan đến hoạt động cũng như các sai phạm của HTX. Quan điểm của huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để HTX Dịch vụ điện năng Nhân Phú sớm bàn giao lưới điện hạ áp cho ngành điện quản lý; đồng thời lên phương án tính giá trị tài sản còn lại để bảo đảm quyền lợi cho xã viên HTX.

(còn nữa) MẠNH CƯỜNG - THU THỤY